



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางกมลวรรณ หนูวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นางสาวสุริตา อานัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๒๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๒๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๓	นายณภพ แสงกาญจน์กุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๘๐๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๘๐๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๔	นางสาวฐิติมา แซ่อึ้ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๘๐๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๘๐๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นางสาวฐิติมา แซ่อึ้ง
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกลาง
สำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุธิตา อานัน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๒๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๗ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๕๑๑๒๓๔๓๘๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๗๖</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุธิตา อานัน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๒๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดี

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง สำนักงานการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๗๗ ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ภายนอก ๓๓๕๔๗/๕๐ เลขที่ภายใน ๒๒๐๙/๖๑ มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องได้ลึ้นปี ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีอาการ ปวดท้องได้ลึ้นปี ไม่มีปวดร้าวไปบริเวณอื่น มีตัวเหลืองมากขึ้น มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะสีเข้ม ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทำการตรวจคลื่นความถี่สูงทางช่องท้อง (ultrasound abdomen) พบว่า มี multiple gall stone CBD dilation ผลตรวจเลือด ALP (alkaline phosphatase) = ๒๓๖ U/L (ค่าปกติ ๔๐-๑๒๕ U/L) จึงขอมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกลาง รับไว้ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ (๒๐/๑๖) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้รับการรักษาด้วยการส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Pancreatography) หลังส่องกล้องตรวจ ทางเดินน้ำดีและ ตับอ่อนผู้ป่วยย้ายมารักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประวัติเจ็บป่วยในอดีต ผู้ป่วย เป็นโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension), เบาหวาน (Diabetes mellitus), โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease) ได้รับการรักษาโดยใช้บอลลูนและขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention) ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่โรงพยาบาลบางพลี ปฏิเสธการแพ้ยาและแพ้อาหารทุกชนิด วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ป่วยได้รับการรักษา ผ่าตัดถุงน้ำดีทางกล้องวิดิทัศน์ (Laparoscopic Cholecystectomy) หลังผ่าตัดผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ได้รับออกซิเจนชนิด canular อัตราการไหลของออกซิเจน ๓ ลิตรต่อนาที ได้รับสารน้ำ ๐.๙%NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร. หยอดเข้าทางหลอดเลือดดำ อัตราการหยด ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ป่วยได้รับการรักษา ผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องวิดิทัศน์ (Laparoscopic Cholecystectomy) แรกกับผู้ป่วย เรียกลิ้มตา ได้รับออกซิเจนชนิด canular ทางจมูก อัตราการไหลของออกซิเจน ๓ ลิตรต่อนาที งดน้ำงดอาหาร คาสายยางผ่านจมูกเข้าสู่กระเพาะอาหารต่อลงถุง ได้รับสารน้ำ ๕% DNSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร. ผสมโพแทสเซียมคลอไรด์ ๔๐ mEq/L และอินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้น (Regular Insulin) ๖ ยูนิตหยอดเข้าทางหลอดเลือดดำ อัตราการหยด ๖๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ปัญหาทางการพยาบาลที่พบคือ เสี่ยงต่อภาวะช็อคเนื่องจากสูญเสียเลือดและสารน้ำขณะผ่าตัด มีความไม่สุขสบายจากการบาดแผลผ่าตัด มีภาวะระดับน้ำตาล ในเลือดสูงเนื่องจากมี โรคประจำตัวเป็นเบาหวาน มีภาวะโพแทสเซียม ในเลือดต่ำเนื่องจากร่างกายขับปัสสาวะออกมาก ขาดความรู้ความ เข้าใจในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับบ้าน การพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ คือ ตรวจและบันทึกสัญญาณชีพ ประเมินภาวะเลือดออกในช่องท้องและแผลผ่าตัด ประเมินและบันทึกระดับความรู้สึกตัว ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำตามแผนการรักษา ประเมินระดับน้ำตาลในเลือด

และอาการที่บ่งชี้ถึงภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง ประเมินความเจ็บปวด และให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการรักษาพยาบาลต่างๆ ให้ผู้ป่วยทราบและเข้าใจ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดที่ผิดปกติ ประเมินความเข้าใจการดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับบ้านและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยอาการทุเลา เริ่มรับประทานอาหารอ่อน แพทย์ให้ผู้ป่วยย้ายไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย (๒๐/๘) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และนัดมาตรวจในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมเวลาที่ดูแลผู้ป่วย ๘ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ผ่าตัดถุงน้ำดีใส่ใจ LEAN BY CODE

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองที่ถูกต้องหลังผ่าตัดถุงน้ำดี
๒. ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลตามยุคปัจจุบัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัดได้
๒. ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติตนได้ตลอดเวลา
๓. หน่วยงานมีแนวทางการให้คำแนะนำ การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดถุงน้ำดีที่เป็นรูปธรรม